



ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลคลีกลิ้ง

๑๕ (วัน)ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

ภาพถ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลีกลิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลคลีกลิ้ง ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลีกลิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลีกลิ้ง ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลีกลิ้ง และเจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน ๑๕ คน เข้าร่วมโครงการ โดยมีนายพนันท์ บุญคล้าย นายอำเภอศีลาจาด เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งโครงการในครั้งนี้มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนการกำกับดูแลและนโยบายของส่วนกลาง การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy และความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ รวมถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ และเพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลีกลิ้ง หลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตนและรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's & Don'ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ



องค์การบริหารส่วนตำบลคลีกลิ้ง
อำเภอศีลาจาด จังหวัดศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลีกลิ้ง ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศีลาจาด

จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๖๐ โทรศัพท์ ๐๔๕-๘๒๖๑๕๓

E-mail : sao.kleekling@gmail.com

Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลคลีกลิ้ง





www.kleekling.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลคึกคัก

อำเภอศีลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ



ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพถ่ายกิจกรรมองค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย
No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่



องค์การบริหารส่วนตำบลคึกคัก ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม - จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคึกคัก ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคึกคัก พนักงานส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๕๒ คน เข้าร่วมโครงการ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการให้ นโยบาย และความรู้ในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลคึกคัก รับทราบแนวทาง Dos & Don'ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ที่ทำให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลคึกคัก มีคุณธรรม สุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญและของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลูกจิตสำนึก การทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร ซึ่งสอดคล้อง กับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลคึกคัก ตำบลคึกคัก อำเภอศีลาลาด
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๖๐ โทรศัพท์ ๐๘๕-๘๒๖๑๕๓

E-mail : sao.kleekling@gmail.com

Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลคึกคัก